

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ETE - ลองหันมาดูหุ้น ราคาต่ำๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จากปกติแล้ว เห็นเมฆหมักจะเอาหุ้นที่ราคาสูงๆ หรือหุ้นที่ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว มาเข้าทำเนียบตลาดอาเซียน ซึ่งในมุมมอง มันมักจะเป็นหุ้นขาขึ้นนั่นเอง แม้ว่าจะมีผัดบัง ถูกบัง ก็ตามแต่ บางครั้งเราไม่อาจจะรู้อะไรได้จริงๆ ทรอค... บางทีเวลาที่เป็นอย่างทุกวันนี้ เราก็จะหนีภัยหลังไป แล้วก็คิดว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างนี้ ปลดปล่อยเวลาให้มันเสียโอกาสดีๆ ไปได้อย่างไร... ไม่ว่าจะมีมุมมองไหน การปล่อยบางเรื่องที่ต้องทำ มันไม่ใช่ผลที่ดีในวันหน้าเลยแม้แต่น้อย เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจทำอะไร มันจะทำได้อย่างที่หวัง อย่างที่คิด หรือ อย่างที่ตั้งใจไว้ได้เต็มที่นัก... การถือหุ้นสูงๆ พอหุ้นลงมาสักพัก หรือลงมาต่ำๆ มากแล้ว ก็ยังไม่คิดจะขาย ครั้นพอตัวอื่นฯ วิ่งขึ้น เห็นตัวอื่นที่ดีกว่า เงินที่จะลงทุนก็ไม่เหลือ พอที่จะเข้าตัวใหม่ ครั้นจะขายตัวเก่า ก็กลัวว่ามันจะแดง แล้วตัวใหม่ก็ไม่ขึ้น... นี่แหละครับ เรื่องของเรื่อง มันจะยังคงอยู่แบบนี้ตลอดไป ถ้าเราไม่เคยคิดจะทำอะไรเสียแต่แรกๆ... การลงทุน บางครั้งมันก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ทำอะไรเลย ก็ไม่ได้ชนะครับ แล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำอะไรบางอย่าง มันก็อาจจะเข้าไป หรืออาจจะต้องมานั่งบ่นเสียใจเสียดยะไรทำของนั้น... เขาเป็นว่า ที่กล่าวมา ใช่เรื่องหุ้นหรือเปล่าไม่รู้จะ แต่ก็ลองเปรียบเทียบกับการลงทุนของท่านที่ผ่านมาแล้วกันครับ เคยพลาดอะไรมาบ้าง แล้วเสียใจไหม หรืออย่างคำว่า "รู้งี้" ยังคงมีอยู่หรือไม่ในตัวท่าน ถ้ายังมี ก็ต้องจัดการให้ไม่มีแล้วละครับ... ตลาดขยับอยู่ไป อีกนานแน่นอน แต่เรา จะอยู่กับตลาดได้นานแค่ไหน ถ้าไม่รีบทำอะไรที่มันควรกับตลาด

ดูตามเกม... จะเรียกว่าเป็นหุ้นที่เล่นยากในบางเวลาเลยแหละ การขึ้นในวันวานนั้น วันหนึ่งจริงๆ น่าจะต้องเล่นต่อได้ แม้จะมีแนวต้าน 3.02 รอยอุกโล้งๆ ก็ตาม แต่ถ้าจะกดไว้อีกก่อน ก็ไม่แปลกนะครับ

แนวรับ : ... 2.90-2.98 หรือ ยืน 3.02 ก็ซื้อได้ ห้ามหลุด 2.80 ลงมาก็พอ

เป้าหมาย : ... ตามรูปแบบของ ของ Price Pattern เราหวัง 3.40-3.50 ได้

Price Chart...(ETE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ETE... จริงๆ รูปแบบราคาแบบนี้ อาจยังไม่ชัดเจนนักว่าจะขึ้นต่อได้เลยในวันนี้ หากจะดีจริงต้องผ่านไปยืนระดับ 3.02 ให้ได้อย่างมั่นคง... ซึ่งนั่นการมองภาพของการจบขาลง จะเป็นไปได้สูง หรือเห็นภาพที่เป็น Head & Shoulder Bottoms นั่นเอง แล้วจะมีเป้าหมายตาม Price Pattern นี้ อยู่แถวๆ 3.40-3.50 ซึ่งจะไปมากกว่านั้นหรือไม่ เมื่อถึงเวลานั้น อาจจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งได้... สิ่งที่ต้องระวังเรื่องแนวโน้มระยะสั้น อาจจะมองจาก MA. ระยะสั้นก็ได้ ซึ่งยังไม่ได้บ่งชี้เลยว่าแนวโน้มระยะสั้น จะเริ่มเป็นขาขึ้นจริง ดังนั้น การต่ำกว่า 2.80 ลงมาก่อนนั้น อาจจะต้อง Cut Loss ออกไปก่อน เพราะนั่นคือ สิ่งที่เราคิดไปก่อน ยังไม่ถึงเวลานั่นเอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้มา โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน